

**CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn xã Hồng Lý (Vũ Thư).



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà, chúc tết gia đình thương binh Vũ Thanh Phương, xã Nam Thăng (Tiền Hải) và người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Quang (Kiến Xương).



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn xã Hồng Lý (Vũ Thư).

Làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 để mọi người, mọi nhà được vui xuân, đón tết an toàn, đầm ấm.

Cũng trong chiều ngày 4/2, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới tặng quà, chúc tết ông Lê Xuân An, thôn Minh Đức,

xã Bắc Sơn, 93 tuổi đời, đảng viên 60 năm tuổi đảng, là bộ đội tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Đồng chí chúc đảng viên Lê Xuân An và gia đình đón năm mới vui vẻ, hạnh phúc; tiếp tục nêu gương sáng, động viên con cháu thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

\* Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chiều ngày 4/2, các đồng chí: Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn

tại một số xã của hai huyện Tiền Hải, Kiến Xương.

Đoàn đi đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Nhiệm, thôn Ái Quốc, xã Nam Thanh và thương binh hạng 1/4 Vũ Thanh Phương, thôn Tân Hưng 1, xã Nam Thăng (Tiền Hải); các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nam Thanh, Văn Trường (Tiền

Hải), xã Minh Quang (Kiến Xương).

Tại những nơi đến thăm, sau khi ăn cơm thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao quà và chúc gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn đón tết Nguyên đán vui vẻ, đầm ấm; đồng thời, mong các gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn

lên xây dựng cuộc sống ổn định, sống gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương thường xuyên quan tâm đến các gia đình, đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định và vươn lên trong cuộc sống.

**TẬP TRUNG CAO ĐỘ GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH...**

(Tiếp theo trang 1)

một số địa bàn trọng điểm, làm việc với một số địa phương; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, chúc tết người có công, gia đình chính sách, chiến sĩ lực lượng vũ trang, bác sĩ, nhân viên y tế, người lao động làm nhiệm vụ trực tết. UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Y tế tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và ngành Y tế về phòng, chống dịch bệnh. Bám sát tình hình dịch, chuẩn bị các kịch bản, tiến hành truy vết khẩn trương, khoanh vùng dập dịch triệt để. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác an sinh xã hội, chăm lo tết cho nhân dân được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện theo chủ trương mọi người, mọi nhà đều được vui tết, đón xuân. Dự kiến có 260.058 lượt người có công với cách mạng và thân nhân được tặng quà với kinh phí 85,557 tỷ đồng. Tỉnh trích ngân sách 2,73 tỷ đồng, quỹ vì người nghèo trích 1,14 tỷ đồng và nguồn xã hội hóa 16,2 tỷ đồng để tặng quà người

nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tiên lương, tiến thưởng tết cho người lao động được bảo đảm. Công tác kiểm soát thị trường được tăng cường. Về sản xuất nông nghiệp, đến ngày 3/2 toàn tỉnh đã lấy nước đổ ải 98,3% tổng diện tích gieo cấy. Tình hình chăn nuôi ổn định, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được quán triệt, triển khai đến các cấp, các ngành.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ từ nay đến tết Nguyên đán Tân Sửu còn rất nhiều, có nhiều nguy cơ tiềm ẩn, dịch bệnh có thể xuất hiện, vì vậy đề nghị tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, tất cả các cấp, các ngành tập trung cao

độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra quân toàn diện, triển khai một cách đồng bộ, nhịp nhàng, trách nhiệm; mỗi cấp, mỗi ngành phải xác định rõ phạm vi, trách nhiệm của mình để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, qua đó giữ vững ổn định tình hình chung của tỉnh trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu. Thường trực Tỉnh ủy đã đồng ý đề UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra toàn diện các mặt công tác trong dịp tết do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn phụ trách các địa bàn, để nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo đầy đủ, toàn diện mọi mặt công tác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tập trung huy động, chuẩn bị tốt năng lực xét nghiệm đối với các trường hợp có nguy cơ nhiễm Covid-19. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự phòng, chống dịch Covid-19 trong nhân dân, chủ động phát hiện các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm để kịp thời báo với các cơ quan chức năng. Đối với

tổ công tác liên ngành phòng, chống dịch Covid-19, cần rà soát, kiểm tra, bổ sung lực lượng, phương tiện, trang bị phù hợp - nhất là máy đo thân nhiệt; phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng; trong quá trình làm nhiệm vụ cần có sự phối hợp đồng bộ. Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn trong dịp tết, ngăn chặn các nguy cơ, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Rà soát, phân bổ lượng quà tết cho phù hợp giữa các địa phương, bảo đảm tất cả các đối tượng đều nhận được quà tết. UBND tỉnh chỉ đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh rà soát, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với công nhân lao động trong dịp tết. Tăng cường kiểm soát hàng hóa, kiểm soát thị trường, phòng, chống buôn lậu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đồng ý tổ chức bắn pháo hoa tại 11 điểm trên địa bàn tỉnh nếu tình hình vẫn được duy trì như hiện nay, trường hợp dịch bệnh diễn biến xấu hơn sẽ hủy bắn pháo hoa và các hoạt động khác liên quan để bảo đảm sức khỏe của người dân

và sự an toàn của cộng đồng. Các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch khi tham gia các hoạt động trong dịp tết, nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn; yêu cầu các cơ quan chức năng xử phạt nghiêm các trường hợp có tình không chấp hành để làm gương cho những người khác. Các hoạt động khác liên quan vẫn tổ chức triển khai nhưng với quy mô gọn nhẹ, nhất là hoạt động tặng quà nên tránh tập trung đông người. Thống nhất không tổ chức lễ hội đến Trấn ở quy mô cấp tỉnh. Công nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyến quân, công tác bầu cử vẫn triển khai, bảo đảm thời gian, tiến độ để ra. Sau tết Nguyên đán, đề nghị các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở tập trung ngay vào công việc, phấn đấu đầy mạnh, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngay từ đầu năm.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận về cơ cấu, số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và một số nội dung công tác cán bộ.

**THÔNG BÁO**

**Về việc trưng bày, giới thiệu báo xuân Tân Sửu 2021**

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 04-CĐ/TU, ngày 28/1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND, ngày 28/1/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Ban Tổ chức Hội báo xuân Tân Sửu 2021 tổ chức trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm báo xuân Tân Sửu 2021 tại Thư viện tỉnh Thái Bình từ ngày 5 - 11/2/2021; không tổ chức lễ cắt băng khai mạc.

Trân trọng kính mời cán bộ và nhân dân đến tham quan. Nhân dịp này, Ban Tổ chức Hội báo xuân Tân Sửu 2021 xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố; hội nhà báo và các cơ quan báo chí cả nước cùng sự quan tâm, ủng hộ của bạn đọc.

Đề nghị cán bộ và nhân dân khi đến tham quan thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

**BAN TỔ CHỨC HỘI BÁO XUÂN TÂN SỬU 2021**

**VŨ THƯ...** (Tiếp theo trang 1)

tấn công trấn áp các loại tội phạm, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để nhân dân vui tết, đón xuân.

Cùng với các nhiệm vụ trên, các địa phương khẩn trương tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai sản xuất vụ xuân năm 2021 với mục tiêu gieo cấy 7.600ha lúa xuân, gieo cấy đúng khung thời vụ, kết thúc gieo cấy trước ngày 25/2. Trước mắt, các địa phương tập trung cao công tác lấy nước và giữ nước, làm đất, vệ sinh đồng ruộng để phòng, chống sâu bệnh ngay từ đầu vụ.

**Đêm tháng Chạp trời tê tái rét, xe chúng tôi chậm chậm vượt đèo trung đồi núi mờ sương, ngược dòng Nậm Lũng lên Si Lở Lầu. Nằm chót vót trên đỉnh núi, xã Si Lở Lầu là mũi chóp cuối cùng, cao và xa nhất của điểm cực Tây huyện Phong Thổ, cách thành phố Lai Châu hơn 100km. Theo tên gọi của đồng bào Dao đỏ, Si Lở Lầu có nghĩa là 12 tầng dốc, để đến được đây phải đi qua 12 con dốc quanh co uốn lượn, dưới là vực thẳm, trên là những vách đá dựng đứng lên tới độ cao gần 2.000m so với mực nước biển. Giá rét, mật mờ của hơn nửa ngày đường núi như tan biến bởi nụ cười rạng rỡ cùng cái bắt tay thật chặt của Thiếu tá Lê Văn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Si Lở Lầu. Đời binh nghiệp thành cái duyên gắn người con quê biển Thái Thụy với mảnh đất Tây Bắc của Tổ quốc, dọc một dải biên giới từ Đồn Biên phòng 409 Mường Nhé đến Đồn Biên phòng 289 Phong Thổ in hằn dấu chân anh. Năm 2009, Lê Văn Anh nhận nhiệm vụ điều động, tăng cường ra công tác tại xã biên giới Si Lở Lầu. Năm 2012, anh đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã. Có thời gian dài gần bó với địa bàn biên giới nên anh am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc cũng như tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Người cán bộ mang quân hàm xanh đã không ngại khó khăn, gian khổ, xuống từng bản nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào. Trở thành cầu**

**Xuân ấm biên cương**

*Nơi biên cương, có những người con quê lúa đang lặng thầm vượt mọi khó khăn cùng đồng bào các dân tộc chung sức bảo vệ, dựng xây vùng biên ngày thêm khởi sắc.*



Thiếu tá Lê Văn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Si Lở Lầu, huyện Phong Thổ (Lai Châu) tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc.

nối giữa cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương với đồn biên phòng trong quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Thiếu tá Lê Văn Anh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ cột mốc, đường biên, giữ vững an ninh trật tự tuyến biên giới, phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề để người dân vùng

biên thêm vững bước trên con đường xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đón chúng tôi trong ngôi nhà khang trang với nhiều tiện nghi hiện đại, anh Phan Phú Tổng, bản Gia Khau hồ hởi chia sẻ: Trước đây gia đình mình và dân bản nghèo lắm, cuộc sống làm quanh năm vẫn không đủ ăn. Được lãnh đạo xã, đặc biệt là Thiếu tá, Phó Bí thư Đảng ủy Lê Văn Anh xuống tận nhà động viên, chỉ bảo cho cách

làm ăn mới rồi tạo điều kiện giúp về vốn, giống, kỹ thuật, cùng làm với bà con, đời sống dần dần đã thay đổi rất nhiều. Gia đình Phan Phú Tổng đã chuyển đổi chăn nuôi sang quy mô gia trại, thời kỳ cao điểm trong chuồng nuôi lên tới 100 con lợn thịt, đầu tư xây dựng mô hình chuyên trồng cây tam thất, thất điệp nhất chi hoa, thu lãi trên 100 triệu đồng/năm.

Sự định hướng của cấp ủy, sự sát sao của chính quyền và

các cơ quan chuyên môn đã tận dụng quan quả các dự án, chương trình của Đảng, Nhà nước đã phát huy tinh thần nỗ lực vượt khó của đồng bào các dân tộc nơi đây. Tạo bước phát triển kinh tế mạnh mẽ, đánh thức tiềm năng trí tuệ, thủ lĩnh của miền biên cương Si Lở Lầu. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại địa phương được chuyển đổi mạnh mẽ, dưới tán 3.413ha rừng tự nhiên được người dân chăm sóc, bảo vệ là hơn 3.000 gốc chè cổ thụ, 221ha thảo quả, 66,7ha cây ăn quả cùng nhiều loại cây thuốc quý như: tam thất, thất điệp nhất chi hoa, sâm Lai Châu... Mảnh đất khô cằn Si Lở Lầu, nơi mà mắt ra là đụn núi vương vãi mây nay đã được thổi luồng gió mới. Hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đã đạt 18,5 triệu đồng/năm, xã đã đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới... Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện đã góp phần xây dựng thể trận biên phòng toàn dân, bảo vệ 30,24km đường biên giới ngày càng vững chắc.

"Để giữ cho vùng biên ải được bình yên, mỗi người lính biên phòng chúng tôi không những chắc tay súng bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, mà phải cùng với đồng bào chiến đấu với đói nghèo, lạc hậu, để lòng dân mỗi ngày thêm ấm" - Thiếu tá Lê Văn Anh chia sẻ.

Không chỉ rực rỡ hoa mơ, hoa mai, sắc xuân biên cương ngày càng tươi sáng và ấm no từ sự đổi thay của mỗi nếp nhà, mỗi thôn bản. Cách trung

tâm huyện Bắc Mê (Hà Giang) 30km, Phiêng Luông được coi là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Nhờ từng bước đánh thức và khai thác những tiềm năng thiên nhiên ban tặng trên vùng cao nguyên đá, những năm gần đây, đời sống của đồng bào dân tộc Phiêng Luông từng bước được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Mùa xuân như đến sớm hơn với thôn Phiêng Luông khi nhà của gia đình anh Thảo Phái Thảo và nhiều hộ khác được tổ điểm thêm những sắc màu ngày tết với rực rỡ cờ hoa cùng những sản vật của núi rừng. Anh Thảo chia sẻ: Nhờ anh Dũng và nhiều cán bộ xã thường xuyên xuống bản vận động bà con bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa người H'mông qua những nếp nhà trình tường, trang phục truyền thống, các món ẩm thực bản địa... cùng chính sách khuyến khích của địa phương, mô hình phát triển du lịch cộng đồng với dịch vụ lưu trú homestay đã được gia đình tôi và nhiều hộ khác như Cú Nhia Pứ, Cú Chúng Giàng... Dịch vụ này không những thu hút khách du lịch mà còn tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Đóng góp vào những đổi thay đó có một phần tâm huyết và nỗ lực không nhỏ của anh Trần Chí Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Phiêng Luông. Sau khi được điều động về nhận nhiệm vụ tại địa phương, người cán bộ trẻ sinh năm 1984, quê xã An Bồi (Kiến Xương) luôn trăn trở về hướng phát triển kinh tế để tạo bước đột phá, góp phần cải thiện đời sống

cho người dân. Anh Trần Chí Dũng cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền xã tập trung vận động nhân dân mạnh dạn đưa những loại cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tổ chức giao khoán, bảo vệ gần 2.000ha rừng đến hộ gia đình, khai thác hiệu quả mặt ong rừng, chè cổ thụ, phát triển diện tích trồng cỏ chăn nuôi trâu, bò nhốt đem lại hiệu quả kinh tế cao. Duy trì hiệu quả hoạt động của HTX được liệu Phiêng Luông trồng các loại thảo dược như đương quy, ấu tẩu, hà thủ ô, đẳng sâm... Đồng thời phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, khám phá hang động, thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ... Mỗi nếp nhà, thôn bản ở Phiêng Luông thêm ấm hơi xuân khi tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề, đời sống người dân từng bước được cải thiện, 16km đường liên thôn trong xã đã được bê tông hóa, trên 97% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh, diện mạo xã miền núi gắn liền kịp miền xuôi khi hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

Hoa đào bung sắc thắm gọi xuân sang, chia tay Si Lở Lầu, Phiêng Luông, nhìn cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay giữa bao la biên cương làm chúng tôi thêm ấm lòng, thêm vững tin vào sự vững chắc và trường tồn của Tổ quốc. Bởi chỉ những lặng thầm cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ cùng đồng bào dân tộc nơi đây trong đó có sự góp sức của những người con quê lúa.

MINH HƯNG